

ด่วนที่สุด

ที่ สกมช ๐๖๐๐/ว๔๒๐๔

หน่วยเลขานุการผู้บริหาร
รับที่ ศก. 1947
วันที่ 4 ก.ย. 2567
เวลา 10.13 น.

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขรับ 5748
วันที่ 4 ก.ย. 2567
เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้ (ร่าง) มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามนโยบาย Cloud First Policy

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. (ร่าง) มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามนโยบาย Cloud First Policy ของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐมีการใช้งานคลาวด์เพื่อรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และส่งเสริมการใช้ AI อย่างปลอดภัย ตอบสนองแนวโน้มการใช้งานด้านข้อมูลและการพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น มีบริการด้านซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มที่หลากหลายในการให้บริการประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย นั้น สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) แล้วเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ได้เตรียมความพร้อมการใช้งานคลาวด์ตามนโยบาย Cloud First Policy ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฯ ดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ (ร่าง) มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ในรูปแบบหรือช่องทางต่าง ๆ เช่น การมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานภายในสังกัด การชี้แจงในการประชุมของหน่วยงาน หรือประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ รวมถึงหน่วยงานผู้ให้บริการคลาวด์ที่ให้บริการหน่วยงานของท่าน ได้เตรียมความพร้อมการใช้งานคลาวด์ตามนโยบาย Cloud First Policy ได้อย่างเหมาะสม โดยกรุณาแจ้งผลการดำเนินการให้ สกมช. ทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cii@ncsa.or.th เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานของท่านต่อ กมช. ต่อไป ทั้งนี้ สกมช. มอบหมายให้ นายจิรชาติ วงศ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๗๘๒๖ เป็นผู้ประสานงาน

เรียน อธิการบดี จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สกมช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

เรียน อธิการบดี (ร่าง) มาตรฐานด้านความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ ระบบคลาวด์ เพื่อเตรียม

พลอากาศตรี

(อมร ชมเชย)

ความพร้อมการดำเนินการตามนโยบาย

Cloud First Policy

เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

เพื่อแจ้งทราบและให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักบริหารโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๗๘๒๖, ๐ ๒๕๐๒ ๗๘๒๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cii@ncsa.or.th

ขอแสดงความนับถือ

4 ก.ย. 67